



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลราชภัฏจันทร
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิก งบประมาณ	-	สำนักปลัด			✓	
๓	การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการ ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง/สำนัก ปลัด			✓	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิก งบประมาณ	-	สำนักปลัด	✓			เนื่องจาก สถานการณ์โค วิด-๑๙
๕	มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต"	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด/ทุก กอง			✓	
๖	มาตรการส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของ อปท. ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ เพื่อป้องกันการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๗	โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๘	โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราว ต้นจันทร์			✓	
๙	มาตรการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของตำแหน่งต่างๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	
๑๐	จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๑๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๑๒	กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากร	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิก งบประมาณ	-	สำนักปลัด			✓	
๑๔	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด	✓			เนื่องจาก สถานการณ์โค วิด-๑๙
๑๕	มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน โดยภาคประชาชนด้านภัยทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๑๖	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิก งบประมาณ	-	อบต.ราว ต้นจันทร์			✓	
๑๗	มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๑๘	มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราว ต้นจันทร์			✓	
๑๙	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๒๐	กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้ประชาชนได้รับทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	

๒๑	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อบต.ราวตั้นจันท์	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	
๒๒	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	
๒๓	กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง"	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	
๒๔	มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ราวตั้นจันท์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๒๕	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๒๖	โครงการศสท.อบต.ราวตั้นจันท์โตไปไม่ไกล	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองการศึกษา			✓	
๒๗	กิจกรรม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.ราวตั้นจันท์	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๒๘	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลราวตั้นจันท์	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวตั้นจันท์			✓	
๒๙	กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๓๐	มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆของ อปท.ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน, เฟสบุ๊ค	๘,๙๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิกงบประมาณ	-	อบต.ราวตั้นจันท์			✓	
๓๑	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันท์	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๓๒	โครงการสนับสนุนและอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิกงบประมาณ	-	กองการศึกษา			✓	
๓๓	มาตรการ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.ราวตั้นจันท์	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ทุกสำนัก			✓	
๓๔	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ทุกสำนัก			✓	
๓๕	โครงการทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ผีกองบรม ชัดเกล้าจิตใจ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิกงบประมาณ	-	กองการศึกษา			✓	
๓๖	มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลราคากลางผลการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างแพร่หลาย	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	
๓๗	สนับสนุนสถานีตำรวจในการจัดทำโครงการอบรม ตำรวจอาสา(สายลับวัยเรียน)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิกงบประมาณ	-	สำนักปลัด			✓	
๓๘	มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๓๙	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหาร อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๔๐	มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๔๑	ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๔๒	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวตั้นจันท์			✓	
๔๓	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองคลัง			✓	

๔๔	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ทุกสำนัก			✓	
๔๕	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองการศึกษา			✓	
๔๖	โครงการสนับสนุนและอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลลาวต้นจันทร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและความ พอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๔๗	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ทุกสำนัก			✓	
๔๘	มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลาวต้นจันทร์”	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๔๙	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลลาวต้นจันทร์	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๕๐	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	หน่วยงานตรวจสอบภายใน			✓	
๕๑	มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ทุกสำนัก			✓	
๕๒	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	หน่วยงานตรวจสอบภายใน			✓	
๕๓	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๕๔	มาตรการ "ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคล ภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อบต.ราวต้นจันทร์ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๕๕	โครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.ราวต้นจันทร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๕๐.๐๐	๔๑,๐๕๐.๐๐	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๕๖	มาตรการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๕๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด			✓	
๕๘	โครงการเด็กไทยหัวใจพุทธ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กองการศึกษา			✓	
๕๙	ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๖๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการพนักงานส่วน ท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิกงบประมาณ	-	สำนักปลัด			✓	
๖๑	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ ผู้มีจิตสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๖๒	โครงการจัดเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้เบิกงบประมาณ	-	สำนักปลัด			✓	
๖๓	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๖๔	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	
๖๕	มาตรการ ตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๖๖	มาตรการ ปรับปรุงแก้ไขโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	อบต.ราวต้นจันทร์			✓	
๖๗	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตตำบลลาวต้นจันทร์ ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษา			✓	

๖๘	มาตรการ "จัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ทุกสำนัก			✓	
๖๙	มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด			✓	